

รายงานผลการวิเคราะห์

ตัวชี้วัดที่ ๓.๔๑ ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานภาคการสาธารณสุข

ได้รับการส่งเสริมการจัดการสุขภาพ สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

๒. Advocacy/ Intervention : การกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

๒.๑ มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย กำหนดให้มีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมภาคประชาชนปรับวิถีสู่วิถีเตรียมพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างยั่งยืน เพื่อลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชนจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยมีมาตรการสำคัญ (PIRAB) ดังนี้

P: Partnership สร้างความร่วมมือหน่วยงานภาคการสาธารณสุขได้รับการส่งเสริมการจัดการสุขภาพ สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ร่วมถึงส่งเสริมการยกระดับหน่วยงานภาคการสาธารณสุข เตรียมพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

I: Investment ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูล เทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การพัฒนาการพยากรณ์ คาดการณ์สถานการณ์ภัยสุขภาพ เชื่อมโยงกับข้อมูลสุขภาพ จัดทำแผนที่เสี่ยงสุขภาพ (Risk mapping) รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรวิชาการเพื่อการจัดการส่งเสริมการจัดการสุขภาพ สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม

R: Regulation ส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการที่เป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนาหน่วยงานภาคการสาธารณสุข ได้รับการส่งเสริมการจัดการสุขภาพ สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม รวมถึงการกำกับ ติดตามการดำเนินการพัฒนาตามเกณฑ์ฯ

A: Advocate การพัฒนาช่องทางและรูปแบบเพื่อการสื่อสารแนวโน้มและสถานการณ์ตามประเภทภัย รวมถึงการเตือนภัยและประชาสัมพันธ์สถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

B: Building capacity การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญ สนับสนุนองค์ความรู้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ภาคีเครือข่าย

มาตรการสำคัญ (PIRAB)

มาตรการสำคัญ (PIRAB)	มาตรการ	ผู้รับบริการ (C) หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (S)	ประเด็นความรู้	เหตุผล
P: Partnership	<p>๑.สร้างความร่วมมือหน่วยงานภาคการสาธารณสุขได้รับการส่งเสริมการจัดการสุขภาพ สุธอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข</p> <p>๒.ส่งเสริมการยกระดับหน่วยงานภาคการสาธารณสุขเตรียมพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข</p>	<p>๑.กรมอนามัย (กองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย)</p> <p>๒.ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒</p> <p>๓.สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๔.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด</p> <p>๕.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ</p>	<p>แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานหน่วยงานภาคการสาธารณสุขได้รับการส่งเสริมการจัดการสุขภาพ สุธอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข</p>	<p>เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือแบบบูรณาการของหน่วยงานภาคการสาธารณสุขในการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสุขภาพ สุธอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข</p>
I: Investment	<p>๑.ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน</p> <p>๒.พัฒนาองค์ความรู้วิชาการเพื่อการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับสาธารณสุขและภัยสุขภาพ</p> <p>๓. พัฒนาเครื่องมือ (Tools) สำหรับการขับเคลื่อนงาน เช่น แบบสอบถาม ระบบประเมินตนเองออนไลน์</p>	<p>๑.กรมอนามัย (กองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย)</p> <p>๒.ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒</p> <p>๓.สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง</p> <p>๔.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด</p> <p>๕.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ</p>	<p>๑.ชุดข้อมูลสถานการณ์การเกิดสาธารณสุขภัยและภัยสุขภาพ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย</p> <p>๒.คู่มือวิชาการเสริมสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>๓. เครื่องมือ (Tools) สำหรับการขับเคลื่อนงาน เช่น แบบสอบถาม ระบบประเมินตนเองออนไลน์</p>	<p>เพื่อนำข้อมูลสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เชื่อมโยงกับข้อมูลสุขภาพจัดทำแผนที่เสี่ยงสุขภาพ (Risk mapping) จากภาวะฉุกเฉินจำแนกตามประเภทภัย รวมถึงการจัดทำคำแนะนำวิชาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ได้</p>

มาตรการสำคัญ (PIRAB)	มาตรการ	ผู้รับบริการ (C) หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (S)	ประเด็นความรู้	เหตุผล
R: Regulation	๑. สนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานภาคการสาธารณสุขได้รับการส่งเสริมการจัดการสุขภาพ สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข๒.การกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงาน	๑.กรมอนามัย (กองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย) ๒.ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ ๓.สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ๔.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ๕.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	๑. กลไกการบริหารจัดการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานรองรับภาวะฉุกเฉินตาม มาตรการ ๒P๒R ๒.เกณฑ์การพัฒนาหน่วยงานภาคการสาธารณสุขได้รับการส่งเสริมการจัดการสุขภาพ สุขอนามัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนา เป็นไปตามเป้าหมายและสามารถกำกับ ติดตามการดำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ
A: Advocate	๑.การสื่อสารเพื่อสร้างความรอบรู้และความเข้าใจ ๒.การพัฒนากลไกการเตือนภัย ประชาชนเพื่อการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน	๑.กรมอนามัย (กองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย) ๒.ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ ๓.สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ๔.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ๕.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ	๑. ข้อมูล ข่าวสาร รายงานสถานการณ์ในรูปแบบของอินโฟกราฟิก คลิปวิดีโอเพื่อการสื่อสารเตือนภัย ๒. องค์ความรู้ทางวิชาการ แนวทางแนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข	สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เพื่อจัดทำแผนวอร์มและสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตามประเภทภัยเสนอผู้บริหารเพื่อมีนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานของทีมปฏิบัติการระดับพื้นที่ในการสื่อสารเตือนภัยประชาชน
B: Building capacity	ส่งเสริมการพัฒนา ศักยภาพและเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญ สนับสนุนองค์ความรู้ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและ	๑.กรมอนามัย (กองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย) ๒.ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒	๑.หลักสูตรการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค	เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ/เสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ สุขอนามัย

มาตรการสำคัญ (PIRAB)	มาตรการ	ผู้รับบริการ (C) หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (S)	ประเด็นความรู้	เหตุผล
	<p>อนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ภาคีเครือข่าย ทั้งรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์</p>	<p>๓.สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ๔.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ๕.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ</p>	<p>ระบอบโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ๒.หลักสูตรเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM๒.๕) ๓.หลักสูตรการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การเกิดอุทกภัย ๔.หลักสูตรการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพจากภัยฉุกเฉินสารเคมี</p>	<p>และอนามัยสิ่งแวดล้อม รองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข</p>